

สำเนา

ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงใหม่)
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมในตำแหน่งวิศวกรโยธา

ตามประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงใหม่) ฉบับลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งวิศวกรโยธา และตำแหน่งสถาปนิก ปฏิบัติงานประจำส่วนอุทยานแห่งชาติ ได้อนุมัติให้ส่วนอุทยานแห่งชาติดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่งวิศวกรโยธา จำนวน ๑ อัตราและตำแหน่งสถาปนิก จำนวน ๑ อัตรา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง สังกัดส่วนอุทยานแห่งชาติ โดยให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ ๑๑-๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ในวันเวลาราชการ ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงใหม่) นั้น

บัดนี้ ได้พ้นกำหนดระยะเวลาของการยื่นใบสมัครแล้ว มีผู้มาแสดงความจำนงสมัครเข้ารับการประเมินฯ ในตำแหน่งวิศวกรโยธา จำนวน ๒ ราย และยังไม่มีผู้แสดงความจำนงสมัครเข้ารับการประเมินตำแหน่งสถาปนิก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงใหม่) จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งวิศวกรโยธา กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

(ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบสัมภาษณ์

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในตำแหน่งวิศวกรโยธา เรียงลำดับตามเลขประจำตัวสอบ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

(ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

วัน	เวลา	สถานที่
วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑	๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.	ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงใหม่)

(ค) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงใหม่) จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงใหม่) www.dnp15.com และเพจส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงใหม่) <https://www.facebook.com/nationalpark15>

(ง) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ คือ ผู้สมัครต้องมาให้ทันตามกำหนดที่ประกาศ และ จะเข้าห้องสอบเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ต่อเมื่อกรรมการ หรือ เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบเรียกชื่อให้เข้ารับการประเมิน โดยจะเรียงลำดับเลขประจำตัวสอบจากน้อยไปหามาก ผู้สมัครที่มาไม่ทันหรือไม่อยู่ในขณะที่เจ้าหน้าที่เรียกชื่อสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินไม่ว่ากรณีใดๆ และจะถือว่าเป็นผู้ขาดสอบ และเมื่อผู้สมัครถูกเรียกชื่อเข้าห้องสอบ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อและรับใบสมัครเข้ารับการประเมินจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงนาม) กมลไชย คชชา

(นายกมลไชย คชชา)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเสาวรส ชมภูเทพ)
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่ง วิศวกรโยธา ส่วนอุทยานแห่งชาติ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงใหม่)

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล	วัน เวลา สถานที่สอบ
๐๑	นายณัฐวุฒิ ตะกรุดโทน	วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงใหม่)
๐๒	นายไพรัตน์ จักรดี	

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

๑. ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
๒. เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่ต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบ
๓. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนไปในวันสอบ
๔. ผู้เข้าสอบที่ยื่นเอกสารไม่ครบให้ยื่นเอกสารก่อนการสอบ
๕. ผู้เข้าสอบที่ไปถึงสถานที่สอบภายหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบไปแล้ว ๑๕ นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ